

Số 24-TT/TU

THÔNG TRI**Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới**

ĐẢNG ỦY KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TP HCM	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 07/8/2018
Chuyên: VP	

Qua 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18 tháng 4 năm 1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới, thực hiện Chương trình hành động số 10-NQ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Thành ủy về thực hiện 3 Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo và thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đối với đồng bào dân tộc Khơ-me trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả quan trọng; nhận thức về công tác dân tộc đối với đồng bào dân tộc Khơ-me trong các cấp ủy, chính quyền ngày càng sâu sắc và toàn diện. Các cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra; các cấp chính quyền đã từng bước cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với dân tộc Khơ-me; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động thu hút, tập hợp các giới đồng bào Khơ-me tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khơ-me có bước cải tiến rõ rệt. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đạt được kết quả tốt. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, củng cố niềm tin của đồng bào Khơ-me đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư còn một số hạn chế, đó là: việc tuyên truyền chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khơ-me chưa thật sự sâu rộng; còn lúng túng trong thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp đồng bào Khơ-me; công tác xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khơ-me hiệu quả chưa cao. Số lượng người Khơ-me tham gia các tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn hạn chế. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa tương xứng với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ-me. Một bộ phận người Khơ-me thuộc diện lao động nghèo còn khó khăn về đời sống vật chất; tại các phường, xã ven ngoại thành vẫn còn đồng bào dân tộc Khơ-me cư trú chưa ổn định, đa số tạm trú lâu năm, phần lớn trình độ học vấn thấp nên am hiểu pháp luật còn hạn chế; số còn lại là lao động phổ thông, làm việc trong các khu công nghiệp, ở các cơ sở sản xuất nhỏ hoặc buôn bán dạo nên đời sống và thu nhập không ổn định.

Kế VP
Sáo gửi
- TV
- sai lệch
số đq

Để thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng

- Rà soát, tham mưu giải quyết tốt chính sách đối với hộ nghèo là dân tộc Khơ-me; có cơ chế, chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em dân tộc Khơ-me có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc Khơ-me, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khơ-me. Khảo sát, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào Khơ-me. Chăm lo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, sư sãi tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khơ-me.

- Bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân tộc trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Chăm lo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thành phố và dân tộc quận, huyện; đổi mới phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc hướng về cộng đồng và giải quyết kịp thời nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào dân tộc Khơ-me.

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc thành phố, các quận ủy, huyện ủy và các cơ quan liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc Khơ-me. Tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí, giảm các quỹ xây dựng trường, lớp đối với học sinh dân tộc Khơ-me; chính sách giảm học phí cho sinh viên dân tộc Khơ-me; đảm bảo vận động trẻ em dân tộc Khơ-me trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ ngày càng cao; tạo điều kiện cho con em dân tộc Khơ-me là công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp được học tập trong môi trường thuận tiện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng dạy tiếng Khơ-me ở các cơ sở tôn giáo của dân tộc Khơ-me; quan tâm hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho giáo viên, sư sãi tham gia giảng dạy tại các lớp học này. Tạo điều kiện tốt hơn nữa về cơ sở vật chất để góp phần thuận lợi cho công tác dạy và học của dân tộc Khơ-me đối với tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình; những nơi có đông đồng bào dân tộc Khơ-me sinh sống và làm việc, chỉ đạo ngành văn hóa tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ gắn với các lễ, hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ-me.

- Chỉ đạo Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, nghiên cứu nâng cao chất lượng, tăng thời lượng chương trình truyền hình, phát thanh tiếng các dân tộc, nhất là dân tộc Hoa, dân tộc Chăm và dân tộc Khơ-me; tăng cường

công tác thông tin thời sự, kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và thành phố, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc trong tình hình hiện nay.

2. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư và chương trình hành động của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để thu hút, tập hợp đông đảo đồng bào dân tộc các giới tham gia tổ chức; qua đó, nắm chắc tình hình nhân dân về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc Khơ-me; tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khơ-me chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo động lực trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chú trọng triển khai trong dân tộc Khơ-me; tập trung đi sâu, lồng ghép các phong trào đảm bảo phù hợp với đặc điểm văn hóa, xã hội của dân tộc Khơ-me tại thành phố, để đồng bào dân tộc Khơ-me ngày càng gắn kết chặt chẽ với hệ thống chính trị các cấp.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng

- Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt Chương trình hành động số 10-NQ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện ba Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về công tác đối với dân tộc Khơ-me.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khơ-me nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khơ-me duy trì, giữ gìn nét đặc trưng của dân tộc này trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và phát huy những giá trị

văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khơ-me trong nền văn hóa chung của các dân tộc tại thành phố; tổ chức để đồng bào Khơ-me tham gia “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam”. Làm tốt công tác vận động, nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; quan tâm bảo vệ di sản văn hóa, cơ sở sinh hoạt tôn giáo, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ sửa chữa, trùng tu các cơ sở sinh hoạt tôn giáo cho đồng bào dân tộc Khơ-me.

- Tăng cường tập hợp, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực trong đồng bào dân tộc Khơ-me vận động tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử; có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu có thành tích tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm tạo nguồn trong dân tộc Khơ-me, phát hiện, thử thách, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, cốt cán trong cộng đồng dân tộc Khơ-me; lựa chọn những cán bộ dân tộc Khơ-me có phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là những quận, huyện có đông đồng bào Khơ-me.

4. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê tình hình cán bộ là dân tộc Khơ-me; hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo cán bộ, công tác phát triển đảng viên đối với đồng bào dân tộc Khơ-me đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường xây dựng, phát huy vai trò lực lượng cốt cán, cá nhân tiêu biểu trong dân tộc Khơ-me; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thông tri này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thông tri phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Đã ký: *Tất Thành Cang*

ĐẢNG ỦY KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
*
Số 250-BS/VPĐUK

Sao lục
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2018
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đỗ Thị Hà

Nơi nhận:

- Các đ/c UV.BTVĐUK,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- Lưu VP.